

# Nậm Lành đưa nghị quyết vào cuộc sống

**Đ**ảng bộ xã Nậm Lành, huyện Văn Chấn có 226 đảng viên sinh hoạt tại 10 chi bộ. Từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, Đảng bộ xã đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; chú trọng hướng về cơ sở, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới (XDNTM), từng bước nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của nhân dân.

Bí thư Đảng ủy xã Nậm Lành - Lê Nghĩa Hải cho biết: "Những năm qua, nhờ sự đoàn kết, dân chủ, thống nhất trong Đảng ủy, chi bộ, cán bộ, đảng viên và sự ủng hộ, đồng hành của nhân dân, Đảng ủy xã xây dựng kế hoạch công tác cụ thể theo từng tháng, quý bám sát nhiệm vụ chính trị địa phương, chú trọng công tác triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 -



Người dân xã Nậm Lành làm đường giao thông nông thôn.

2025". Cùng với việc quán triệt, triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của đảng bộ cấp trên cho cán bộ, đảng viên, Đảng ủy đã chỉ đạo các chi bộ phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên trong hoạt động, phong trào thi đua ở địa phương, nâng cao chất lượng sinh hoạt định kỳ. Trong đó, lựa chọn những nội dung phù hợp, giải quyết những vấn đề liên quan đến đời sống nhân dân để tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề, như:

huy động các nguồn lực trong nhân dân XDNTM; đổi mới phát triển kinh tế; xây dựng bản văn hóa; giữ gìn an ninh trật tự... Qua đó, việc sinh hoạt định kỳ của các chi bộ đi vào nề nếp, góp phần củng cố, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở. Đảng bộ xã cũng tập trung đẩy mạnh hình thức sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị giữa người dân và doanh nghiệp để đảm bảo đầu ra cho sản phẩm ổn định, nâng cao thu nhập; thực hiện một số

mô hình tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị, thực hiện các dự án phát triển sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp, thu hút phát triển các dịch vụ thương mại du lịch..., phấn đấu thu nhập bình quân đầu người năm 2024 đạt 45 triệu đồng/người/năm.

Công tác tuyên truyền phổ biến, quán triệt sâu rộng các chủ trương, chính sách về XDNTM được cả hệ thống chính trị vào cuộc; các tầng lớp nhân dân chủ động, tự giác tham gia thực hiện XDNTM, nhất là tự bảo vệ cảnh quan, môi trường, hiến đất, ngày công...; thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội; phát huy Quy chế dân chủ ở cơ sở, hình thành các khu dân cư có nếp sống văn hóa mới, đặc biệt là thực hiện nếp sống văn hóa mới trong việc cưới, việc tang của đồng bào Dao... Phấn đấu cán đích NTM trong năm 2024, vai trò của người đứng đầu cấp ủy cơ sở phải có trách nhiệm xây dựng chương trình hành động, cụ thể hóa thành các tiêu chí phù hợp với tình hình thực tiễn, nhiệm vụ. "Hiện nay,

100% đường sá của địa phương được nhựa hóa hoặc bê tông hóa; không còn nhà tạm, dột nát. Tỷ lệ hộ có nhà ở kiên cố hoặc bán kiên cố trên 75%. Thu nhập bình quân năm 2023 khoảng 39 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều 9,34% (nghèo 8,55%, cận nghèo 1,13%). Cùng với đó, kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của xã được đầu tư tương đối hoàn thiện và đồng bộ; văn hóa - xã hội không ngừng phát triển, quốc phòng - an ninh luôn được củng cố giữ vững" - đồng chí Triệu Tồn Pét - Chủ tịch UBND xã Nậm Lành cho biết thêm.

Có thể nói, tuy còn nhiều khó khăn nhưng với những giải pháp phù hợp với thực tế, dưới sự lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân, Đảng bộ xã Nậm Lành đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; mang đến diện mạo khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của người dân nâng lên rõ rệt. Thành quả này là động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nậm Lành tiếp tục nỗ lực xây dựng quê hương Yên Bái theo hướng "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc".

**MAI LINH**

## Độc báo Đảng...

(Tiếp theo trang 1)

Quán triệt Nghị quyết số 35, các cấp ủy đảng đã triển khai thực hiện một cách bài bản, nghiêm túc với nhiều giải pháp hiệu quả; trong đó đọc báo Đảng đã, đang và sẽ là một trong những giải pháp quan trọng góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác lại những quan điểm sai trái, thù địch.

Sau một giai đoạn bùng nổ mạng xã hội, nhờ những tiện ích vô cùng to lớn, đến nay, chúng ta đã nhận ra những khiếm khuyết to lớn và không dễ gì lấp vá được đó là: không kiểm chứng, độ tin cậy thấp, rất khó kiểm soát... đặc biệt là rất khó xử lý vi phạm. Một phần do chế tài chưa đủ mạnh, phần khác là do trang chủ hoặc chủ tài khoản ở nước ngoài khiến việc điều tra, xử phạt đi vào... ngõ cụt. Khi Internet trở thành "mặt trận" để kẻ địch tấn công chúng ta, khi những nền tảng mạng xã hội đã bộc lộ những khiếm khuyết thì các cơ quan báo chí chính thống, đặc biệt là hệ thống báo Đảng phải thể hiện được vai trò là cơ quan ngôn luận, là diễn đàn của nhân dân. Báo Đảng phải là nơi tập hợp và vận động quần chúng nhân dân dưới ngọn cờ cách mạng, tuyệt đối trung thành dưới sự lãnh đạo của Đảng. Trên tinh thần đó, Bộ Chính trị (khóa VIII) đã ban hành Chỉ thị số 11. Ngày 6/4/2020, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã có Thông báo số 173 thông báo Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Đây được xem là những chỉ đạo quan trọng của

Trung ương Đảng nhằm khẳng định tầm quan trọng của báo Đảng đối với công tác xây dựng Đảng cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vai trò của báo Đảng đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch. Tại tỉnh Yên Bái, ngày 22/10/2004, Tỉnh ủy Yên Bái đã ban hành Chỉ thị số 23 về tiếp tục nâng cao chất lượng, mở rộng phát hành và sử dụng hiệu quả báo, tạp chí của Đảng. Tiếp đó, ngày 16/9/2014, Tỉnh ủy đã có Công văn số 1376 về việc đặt mua và sử dụng báo và tạp chí của Đảng.

Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Trung ương, tỉnh Yên Bái đã nghiêm túc triển khai thực hiện việc mua và đọc báo Đảng. Thống kê cho thấy, đến nay, số lượng báo đảng (báo in) phát hành đến các chi, đảng bộ cơ sở đạt gần 6.000 tờ/kỳ. Loại hình báo điện tử được cập nhật, thường, xuyên, liên tục, riêng Báo Yên Bái điện tử (baoyenbai.com.vn) mỗi tháng khoảng trên 30 vạn lượt, nhiều thời điểm có tới gần 40 vạn lượt truy cập/ngày. Đồng chí Nguyễn Văn Thái - Bí thư Chi bộ Tổ dân phố Hồng Thái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái cho biết: "Tôi là người thường xuyên truy cập Internet, sử dụng mạng xã hội. Tuy vậy, báo Đảng vẫn là tờ báo thân thiết của tôi. Cùng với Báo Yên Bái, bản tin thông tin nội bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã cung cấp cho bạn đọc những thông tin hết sức hữu ích; giúp bạn đọc, nhất là cán bộ, đảng viên có chỗ dựa trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác ở địa bàn cơ sở".

Nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, hệ thống báo Đảng nói chung, Báo Yên Bái nói riêng cũng không ngừng đổi mới, nâng cao

chất lượng. Đến nay, các báo, tạp chí của Đảng không chỉ tuyên truyền việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị mà còn thâm nhập, bám sát thực tiễn đời sống xã hội để phản ánh trung thực các sự kiện, sự việc một cách đa chiều, hấp dẫn. Không chỉ phản ánh một chiều mà đang tái những ý kiến phản biện; phản ánh những khiếm khuyết trong công tác quản lý nhà nước; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và những thói hư, tật xấu trong nội bộ nhân dân nhằm xây dựng cuộc sống tốt đẹp. Nhiều câu chuyện hay, phong trào tốt, nhiều cá nhân điển hình tiên tiến đã được các nhà báo viết lại và chia sẻ cùng bạn đọc nhằm lan tỏa cái hay, cái tốt, cái tiến bộ, trên tinh thần "lấy cái đẹp, dẹp cái xấu"... được bạn đọc đón nhận.

Báo Đảng nói chung, Báo Yên Bái nói riêng đã và đang không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng và được bạn đọc ghi nhận. Tuy vậy, vẫn phải thẳng thắn nhìn nhận, sức hấp dẫn của báo Đảng còn chưa lớn, trong khi trên mạng xã hội nói chung, cụ thể là các thể lực thù địch, những kẻ bất mãn chế độ vẫn ngày đêm chống phá chúng ta bằng mọi âm mưu thủ đoạn. "Bệnh lười đọc báo Đảng" vẫn còn khá trầm trọng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Chỉ thị số 11, khóa VIII, kết luận của Ban Bí thư về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng vẫn bị xem nhẹ. Ngân sách chi cho việc đặt mua báo Đảng được cấp đầy đủ và thường xuyên nhưng đã bị chi dùng vào những khoản, mục khác... Đó là những vấn đề cần được các tổ chức đảng và đảng viên xem xét và cần được hệ thống các cơ quan kiểm tra của Đảng xử lý trong thời gian tới.

**LÊ PHIÊN**

## Đoàn Thanh niên Công an huyện Văn Chấn thực hiện 22 công trình, phần việc

**T**hời gian qua, Đoàn Thanh niên Công an huyện Văn Chấn đã triển khai nhiều hoạt động xung kích, tình nguyện vì cộng đồng.

Theo đó, 5 năm qua, Đoàn Thanh niên Công an huyện Văn Chấn đã thực hiện 22 công trình, phần việc; phối hợp với các đơn vị, đoàn công tác trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân (CAND) tổ chức thực hiện trên 30 công trình, phần việc trong công tác thiện nguyện, thu hút trên 350 lượt đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tham gia với tổng trị giá trên 600 triệu đồng. Ngoài ra, còn tổ chức gần 20 buổi tuyên truyền pháp luật trên địa bàn các xã, thị trấn và trường học; hỗ trợ 1 mô hình phát triển kinh tế cho ĐVTN có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Thuận; thường xuyên tổ chức thu gom rác thải, dọn vệ sinh môi trường khu vực đơn vị đóng quân; phối hợp với các đơn vị trên địa bàn trồng trên 3.000 cây xanh; trực tiếp trao tặng hơn 120 suất quà cho người có công, trẻ em và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện; giúp đỡ 4 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn... Vừa qua, Đoàn Thanh niên Công an huyện tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2024 - 2027. Đây là tiền đề quan trọng để lực lượng ĐVTN Công an huyện phát huy sức trẻ, thể hiện tinh thần "Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ".

**ĐINH MAI**